





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, isranews, thansettakij, The coverage, thailandplus, hfocus, otp news)</p> <p>- ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สร. กล่าวว่า สร.ได้ขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัล ภายใต้กรอบนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวตามนโยบายรัฐบาล โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยบริการและเชื่อมต่อประชาชนผ่าน Digital Health Platform ของ สร. หรือระบบหมอพร้อมที่ครอบคลุมประชาชนกว่า 60 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชนกว่า 9,600 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ สปสข. และสำนักงานแพทย์ กทม. โดย สร. ยินดีให้หน่วยงานของ กทม.ร่วมใช้ Digital Health Platform ของ สร. ซึ่งจะสามารถเชื่อมระบบและข้อมูลโดยตรงระหว่างสถานพยาบาลใน กทม.กับหน่วยบริการทั่วประเทศ ได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่หากประสงค์ใช้ระบบอื่น ขอให้ผ่านการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน ก.สร. เพื่อความปลอดภัยของระบบข้อมูลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ</p>	
<p>นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., theagenda thai, newtv, hfocus, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เยี่ยมชมห้องออกกำลังกาย FITNESS CENTERS และอาคารบ้านเรือนรมย์ Elderly Day Care Center กรมอนามัย ได้ทดลองเครื่องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ และทดลองใช้เครื่อง O2 Capsule หรือเครื่องทำออกซิเจนด้วย พร้อมชูนโยบายออกกำลังกายวันจันทร์ ‘มันส์เดย์’ ชวนขยับผ่านเพลง LONG LIFE...THAI FIT ฟิตกาย ฟิตใจ ทั่วไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หลังพบใช้งบประมาณสูงถึง 1.3 แสนล้านบาท เตรียมเดินหน้าให้ อสม.ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันมหิดล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย.67</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitv5hd, mcot, thereporters)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สุโขทัย ว่า น้ำที่ท่วมจ.สุโขทัยเป็นน้ำที่ไหลจากจังหวัดภาคเหนือลงมา ขณะนี้กำลังเยียวยาแก้ไข รวมถึงกรณีตลิ่งทรุดและเขื่อนที่กั้นตลิ่งพัง จะดำเนินการออกแบบและของบประมาณในปีต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับแผนระยะยาวเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแล ซึ่งตนเองได้เสนอไปแล้วว่าให้มีการตั้ง กกก.แก้ปัญหาอย่างถาวรเพื่อศึกษาข้อมูลของแต่ละต้นน้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, chieffocus, thailandplus, pptvhd36, hfocus)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 8/2567 ร่วมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมสุขภาพจิต กรมการ. และสสจ. พร้อมกล่าวว่า ยังมีสถานการณ์ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิชณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา นครนายก นนทบุรี บึงกาฬ นครพนม และอุดรธานี มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย บาดเจ็บเพิ่ม 3 ราย รพ.สต.ปิดบริการ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านม่วงจ.ลำปาง และ รพ.สต.เขาขาว จ.สตูล จากการคาดการณ์ มีพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.น่าน (อ.เวียงสา) จากแม่น้ำน่าน จ.ลำปาง (อ.เถิน) จากแม่น้ำวัง และ จ.ตาก (อ.สามเงา) จากแม่น้ำวัง และ 4 จังหวัดฝนสะสมสูง ได้แก่ เลย ตาก ยะลา และกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์และวางมาตรการรับมือ สำหรับ จ.ลำปาง ภาพรวมคลี่คลายแล้ว เว้น อ.เกาะคา ระดับน้ำยังเพิ่ม ช่วยย้ายกลุ่มเปราะบางไปศูนย์พักพิง 6 ราย ส่วนจ.เชียงราย พบเครียดมากถึงมากที่สุด 381 ราย มีภาวะซึมเศร้า 12 ราย ทีม MCATT ติดตามต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., thaitodaynews, changmainews, worldvarietynews)</p> <p>- นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม่น้ำจะลดลงแล้วแต่ยังมีดินโคลนและขยะ ส่งผลต่อสภาพจิตใจประชาชน จึงต้องมีการประเมินสภาพจิตใจควบคู่กับการช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หากมีปัญหาสุขภาพจิตต้องเร่งให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ (PFA) ถ้าพบมีความเสี่ยงสูงส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ได้ส่งทีมดูแลเยียวยาจิตใจ MCATT ลงปฏิบัติการฟื้นฟูด้านสุขภาพกายและใจ และนำเทคโนโลยีช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย โดยทำการประเมินสุขภาพจิต ผ่าน Line VDO Call เพื่อให้การติดตามเฝ้าระวัง เสริมสร้างกำลังใจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.ปัญญาผล กอบพิงตัน อายุรแพทย์ด้านโรคไต และประธาน service plan สาขาโรคไต จ.เชียงราย ทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคไต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และนางกชภัทรวุฒิเทียมทัต ผอ.ฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงพื้นที่ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฯ ทั้งผู้ป่วยฟอกไตและล้างไตผ่านช่องท้อง ได้รับผลกระทบประมาณ 20 ราย ใน อ.เมือง และ อ.แม่สาย ล่าสุดได้รับการช่วยเหลือแล้ว</p>	
<p>ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนขาดทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง NBT, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, กท.ธุรกิจ, headtopics, thereporters, bangkokbiznews, thestandard, mcot, inn)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่ รพ.เอกชนหลายแห่งส่งสัญญาณถอนตัวออกจากระบบประกันสังคมภายหลังถูกลดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลว่า ปัญหาเป็นเพราะค่ารักษา รพ.เอกชน หรือ รพ.ในเครือ สธ.และ รพ.ในเครือมหาวิทยาลัย มีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า หากมีการจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ รพ.เอกชนแบบเดิมจะเสียเปรียบ ดังนั้นจะต้องมีการปรับค่ารักษาพยาบาล อาจมีการเจรจาเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องการขาดทุน แต่เป็นการจ่ายเงินไม่เท่ากัน ยืนยันว่าจะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด และมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาค่าได้ ยึดตามมาตรฐานสูงเป็นหลัก เพราะจะต้องยึดมาตรฐานที่ถูกต้องของ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, headtopics, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงการให้งบประมาณคลินิกชุมชนอบอุ่นไม่เท่ากับ รพ.ขนาดใหญ่ ว่า มอบหมาย สปสช.ไปดำเนินการหรือหาความเข้าใจ ทหารค่าจ่ายค่าบริการที่ใกล้เคียง หรือทำให้เท่ากัน โดย รพ.ใหญ่อาจจะขอให้ลดหย่อนลงมา หรือให้รพ.ใหญ่เน้นการรักษาระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือปรับระดับปฐมภูมิให้อยู่ระดับเดียวกัน อยากให้แก้ไขในข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา พร้อมย้ำไม่อยากให้ทุกรพ. ซึ่งดูแลรักษาพยาบาลประชาชนเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สวพ.91, บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, newtv, thecoverage, TNN, headtopics, hfocus, thethaiger)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยว่า ที่ประชุมกรม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,849.30 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ค้างจ่าย ของหน่วยงานในสังกัด สธ. และนอกสังกัด สธ. ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ต.ค.64 – ก.ย.65 ทั้งนี้ กำหนดใหม่เบิกจ่ายคือ 25-27 ก.ย.67 ได้แก่ 1.สำนักงบประมาณอนุมัติวงเงินจัดสรร 2.สป.สธ.แจ้งจัดสรรงบให้ สสจ. ทุกแห่งเบิกจ่าย 27-30 ก.ย.67 และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ โดยจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับโดยตรง</p>	
<p>โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษารว.สธ. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข พร้อมกล่าวว่า มีคดีที่ขึ้นสู่ศาลเฉลี่ย 30 คดีต่อปี ฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข รัฐจ่ายค่าเสียหายเฉลี่ย 200,000 บาทต่อคดี ซึ่งนักไกล่เกลี่ยจะเป็นกลไกสำคัญช่วยลดคดี แก้ไขข้อขัดแย้งในประเด็นข้อพิพาท สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน</p>	
<p>การร้องกลั่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยการร้องกลั่นเป็นภาวะที่เด็กมีอาการกลั่นหายใจ ขณะหายใจออกเป็นช่วงขณะหนึ่งทำให้ออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงในสมองไม่เพียงพอ จนทำให้หน้าเขียวและเกือบเสียชีวิตได้ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า “breath-holding spells” อาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเริ่มรู้จักแสดงอารมณ์ได้แล้ว โดยเฉพาะเวลาถูกขัดใจ และผู้ปกครองควรตั้งสติ เบี่ยงเบนความสนใจ และไม่ตามใจ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่อรอง ให้ได้สิ่งที่ต้องการ</p>	
<p>แนวทางป้องกันฝุ่นพิษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipr, ryt9, newswit, thailand4)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย แนะนำแนวทางป้องกันฝุ่นพิษกระจาย สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษกระจายในพื้นที่จ.เชียงราย เสี่ยงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ เผยเป็นฝุ่นละอองขนาด PM10 สามารถป้องกันได้โดยการสวมหน้ากาก และทำห้องปลอดฝุ่น</p>	
<p>อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย อย. พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AMIGO X มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก อย. สถานะผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบแจ้งยกเลิกใบอนุญาต ตั้งแต่ 23/6/2566 อยู่ระหว่างสืบหากลุ่มผู้กระทำความผิด และเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด พร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>คุ้มครองผลไม้นำเข้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ของผลไม้นำเข้าที่มีรหัสเลข 8 หมายถึงเป็นผลไม้ GMO อย. ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง</p> <p>ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. อธิบายว่า ตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ติดผลไม้นำเข้า คือ รหัส Price Look up (PLU) ถูกนำมาใช้เพื่อบอก ชนิด สายพันธุ์ ขนาด และวิธีการปลูกของผลไม้ โดยรหัสเลข 8 ที่เติมลงไปหน้ารหัส PLU 4 หลัก ใช้เมื่อรหัส 4 หลักเต็ม ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ GMO แต่อย่างใด ขณะที่รหัสเลข 9 หน้ารหัส 4 หลัก หมายถึง ผลไม้ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อย. สุ่มเก็บตัวอย่างผลไม้นำเข้าที่แสดงรหัส PLU นำหน้าด้วยเลข 9 จากซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำนวน 4 ตัวอย่าง ผลตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อการบริโภค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทลายโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, มติชน, ผจก., ไทยนิวส์, tnews, mcot, inn, newtv, mcot, ch3, ch7, thaipbs, thailandplus, thaitodaynews, bangkokbiznews, headtopics, fm91bkk)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง แลกผลปฏิบัติการบุกทลายโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมที่ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ยึดของกลางเป็นครีมกวนลุงกิโล สเปรย์ฉีดน้องชายอีดเครื่องสำอางปลอม และไม่มีเลขจดแจ้ง 76 รายการ 17,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., sondhitalk, antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย ต้มเบียร์ช่วยรักษาโรคความดันต่ำ เป็นข้อมูลเท็จ การต้มเบียร์จะทำให้มีความดันโลหิตสูงขึ้นได้แต่เป็นเฉพาะช่วงที่ต้ม จึงไม่ได้เป็นการรักษาโรคดังกล่าวแต่อย่างใด</p>	